
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลี ้

สมัยวิสามญั สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ 

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลลี ้

****************************** 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ผูมาประชุม  จํานวน  ๑๐  คน 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหต ุ

๑. นายธนทรัพย  มะนุภา ประธานสภาเทศบาลตําบลลี ้ ธนทรัพย  มะนุภา 

๒. นายนิกรณ  เสนสุภา รองประธานสภาเทศบาลตําบลลี ้ นิกรณ  เสนสุภา 

๓. นางวราภรณ  ศรีเปน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี ้ วราภรณ  ศรีเปน 

๔. นายสนอง  เสารสาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี ้ สนอง  เสารสาร 

๕. นายชิด  ฟุมฟองฟู สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี ้ ชิด  ฟุมฟองฟู 

๖. นายวิชาญ  โนตะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี ้ วิชาญ  โนตะ 

๗. นางสมพร  ยุวะบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี ้ สมพร  ยุวะบุตร 

๘. ยายยอด  นุปากรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี ้ ยอด  ยุปากรณ 

๙. นายธราเทพ  ปนทวัน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี ้ ธราเทพ  ปนทวัน 

๑๐. นางสาวจริาพร  ตันสุวัฒน เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลี ้ จิราพร  ตันสุวัฒน 

 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๗  คน 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหต ุ

๑. ร.ต.ต.เสนห  มะโนจิตต นายกเทศมนตรีตําบลลี ้ เสนห  มะโนจิตต 

๒. นายประทปี  ปอกกันทา รองนายกเทศมนตรีตําบลลี ้ ประทีป  ปอกกันทา 

๓. นายจํารสั  ไชยชนะใหญ ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลลี ้ จํารสั  ไชยชนะใหญ 

๔. นางสาวทองเพียร  เขื่อนแกว ผูอํานวยการกองคลงัฯ ทองเพียร  เขื่อนแกว 

๕. นางสาวจอมสุดา  ณ ลําพูน ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ จอมสุดา  ณ ลําพูน 

๖. นายปภาวิน  ปญญาเทพ ผูอํานวยการกองชางฯ ปภาวิน  ปญญาเทพ 

๗. นายวิชัย  วงคบุญมา หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาลตําบลลี ้ วิชัย  วงคบุญมา 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ 

 

: 

 

เรื่องที่ประธานแจงตอท่ีประชุม 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ 

 

: 

 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้ สมัยสามญั สมัยที่ ๔   

ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



- ๒ - 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายธนทรัพย  มะนุภา 

 

: 

 

 

 

 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯ    

ตามสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ หากมีการแกไขใหเสนอตอที่

ประชุม สําหรับระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 

 

/เทศบาล... 

เทศบาลตําบลลี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑

สิงหาคม ๒๕๖๐ ในที่ประชุมไมมีการแกไข ถือวาที่ประชุมสภาเทศบาล 

ตําบลลี้ ไดใหการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้ที่ผานมา  

 

ระเบียบวาระที่ ๓ 

 

: 

 

กระทูถาม 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ 

 

: 

 

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ 

ประธานสภา

เทศบาลฯ 

นายธนทรัพย  มะ

นุภา 

 

 

 

 

 

 

เลขานุการสภา

เทศบาลฯ 

นางสาวจริาพร 

ตันสุวัฒน 

 

 

 

: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องที่เสนอใหม 

ญัตติขอรับความเห็นชอบกันเงินรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะขนสง รถบรรทุก (ดี เซล) ขนาด ๑ ตัน 

ขับเคลื่อน ๔ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี   แบบมีชองวาง

ดานหลังคนขับ (Cab) มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา ๑ ตัน         มีชองวางดานหลัง

คนขับสําหรับนั่ งหรือ เก็บของได เปนกระบะสํา เร็จรูป     เปนราคารวม

เครื่องปรับอากาศ งบประมาณที่ตั้งไว ๘๒๑,๐๐๐.- บาท    เชิญเลขานุการสภาฯ 

แจงระเบียบขอกฎหมายเกี่ยวกับการกันเงินที่เกี่ยวของ ครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒๕๕๘ หมวด ๕  

     ขอ ๕๗ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป โดย

สั่งซื้อหรือสั่งจาง หรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม

ทันสิ้นป ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหกันเงินไวเบิกในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลา

หนึ่งป  

     หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภา

ทองถิ่นไดอีกไมเกินหกเดือน 



- ๓ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภา

เทศบาลฯ 

นายธนทรัพย  มะ

นุภา 

นายกเทศมนตรี

ตําบลลี ้

รอยตํารวจตรีเสนห 

มะโนจิตต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีการรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิใหกอ

หนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  

     หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน

วรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือ

กรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ 

 

/ทําให... 

ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น

แลวแตกรณี  

     กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมได

ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 

ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ ไดแจ งระเบียบขอกฎหมายที่ เกี่ ยวของ  เชิญ

นายกเทศมนตรีตําบลลี้ ครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ทานรองประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลลี้ ผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจตรีเสนห  มะโนจิตต 

นายกเทศมนตรีตําบลลี้  ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบการกันเงิน ตาม

งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด 

๕ ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้

ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป จํานวนเงินที่

ขอรับการพิจารณากันเงินทั้งสิ้น ๘๒๑,๐๐๐.- บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป ๒๕๖๐ โครงการจัดซื้อครุภัณฑและยานพาหนะขนสง รถบรรทุก 

(ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี แบบมีชองวาง

ดานหลังคนขับ (Cab) มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา ๑ ตัน มีชองวางดานหลังคนขับ

สําหรับนั่งหรือเก็บของได เปนกระบะสําเร็จรูป เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

งบประมาณที่ตั้งไว ๘๒๑,๐๐๐.- บาท เหตุผล เนื่องจากโครงการดังกลาว อยู

ระหวางดําเนินการทางระเบียบพัสดุ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม

ระเบียบการคลังวาดวยระเบียบพัสดุ ทําใหมีการดําเนินการแลวเสร็จไมทัน



- ๔ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 

หมวด ๕ ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิได

กอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รายงานการขออนุมัติกันเงิน ๘๒๑,๐๐๐.- บาท ตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน

ระยะเวลาหนึ่งป ดังนั้นขาพเจา รอยตํารวจตรีเสนห    มะโนจิตต ตําแหนง 

นายกเทศมนตรีตําบลลี้ ขอเสนอญัตติขอรับ 

 

/ความเห็นชอบ... 

ความเห็นชอบ การกันเงิน ตามงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ ตามรายการ

ดังกลาว หมวด ๕  การกันเงิน ขอ ๕๗ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้

ผูกพันไวกอนสิ้นป โดยสั่งซื้อหรือสั่งจาง หรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงิน

ไปชําระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหกันเงินไวเบิกในปถัดไปได

อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีการรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง ยังมิใหกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน

ระยะเวลาหนึ่งป ขอ ๕๙ วรรคสอง หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิได

ดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน

ไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง

รายการดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป

ตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี ขอ ๕๙ วรรคสาม กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน

และขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไมไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงิน

ดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม ขอขอบคุณครับ 

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ สําหรับสมาชิกสภาทานใดที่จะแสดงความ

คิดเห็นเรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบการกันเงินรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี แบบมี

ชองวางดานหลังคนขับ (Cab) มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา ๑ ตัน มีชองวางดานหลัง

คนขับสํ าหรั บนั่ ง ห รือ เ ก็ บของได  เ ป นกระบะสํ า เ ร็ จรู ป  เป นร าคารวม

เครื่องปรับอากาศ งบประมาณที่ตั้งไว ๘๒๑,๐๐๐.- บาท ขอเรียนเชิญครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ขออนุญาตเรียนถาม รถบรรทุกที่จะ



- ๕ - 
 

 

 

 

 

 

ประธานสภา

เทศบาลฯ 

นายธนทรัพย  มะ

นุภา 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภา

เทศบาลฯ 

นายวิชาญ  โนตะ 

 

ประธานสภา

เทศบาลฯ 

นายธนทรัพย  มะ

นุภา 

นายกเทศมนตรี

ตําบลลี ้

รอยตํารวจตรีเสนห 

มะโนจิตต 

 

ประธานสภา

เทศบาลฯ 

นายธนทรัพย  มะ

นุภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

: 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

: 

 

 

ซื้อนี้ ลักษณะเปน Cab ที่เปดไดหรือเปดไมได และการขับเคลื่อนสี่ลอนั้นหมายถึง

เปนระบบโฟววิล ที่เขาใจหรือไม  

ขอเรียนเชิญทางฝายผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดตอบคําถามตามที่ทาน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดสอบถามมา เรียนเชิญครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ   ได

สอบถามมาทั้ง ๒ เรื่อง  เรื่องแรก ลักษณะรถบรรทุก เปนลักษณะ Cab      ที่เปด

ไดครับ และเรื่องที่สอง การขับเคลื่อนสี่ลอนั้นหมายถึงเปนระบบโฟววิล ที่เขาใจกัน 

ครับ  

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ สมาชิกสภาฯ ทานใดที่มีเรื่องจะสอบถามขอ

เรียนเชิญครับ 

 

/สมาชิก... 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ทานฝายบริหาร พรอมทั้งสมาชิก

สภาทุกทาน ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ไดเสนอญัตติการกันเงิน เพื่อจัดซื้อ

รถบรรทุก ก็เห็นดวย เพราะทางสํานักงานเทศบาลตําบลลี้ สําหรับเรื่องรถเปน

สิ่งจําเปนที่พนักงานจะตองใช เพราะมีหลายกอง บางครั้งงานอาจจะมีพรอมกัน 

อยางเชน กองชาง กองตางๆ การบริการสังคม     การบริการชุมชน ทําใหมีความ

รวดเร็ว ทั่วถึง ไดทันตอเวลา ถือวาเปนสิ่งจําเปนและสมควร ที่ตองกันเงินไว ถาไม

กันเงินไวงบประมาณก็จะตกไป ขอขอบคุณครับ 

ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ทานใดที่มีเรื่องจะสอบถามหรือจะ

เสนอความคิดเห็น ขอเรียนเชิญครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ทานฝายบริหาร สมาชิกสภา และ

เจาหนาที่ทุกทาน ขอสอบถามในการกันเงินครั้งนี้ที่จะซื้อรถบรรทุก ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายป ๖๐ ซึ่งไดตราเทศบัญญัติไปเรียบรอยแลว     และในการซื้อ

รถบรรทุกนั้น เนื่องดวยระเบียบกฎหมายพัสดุ ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดซื้อได

ทัน ก็อยากจะสอบถามทางฝายบริหาร ในสวนของโครงการที่คางอยูประมาณ ๓ – 

๔ โครงการ ปจจุบันก็ไดมีงบประมาณในการดําเนินการทั้งหมดแลว แตในสวนของ

การกันเงินครั้งนี้ เปนการกันเงินจากสวนไหน เพราะเปนหวงโครงการแตละ

โครงการที่ไดทําสัญญาไปแลว กรณีที่เงินเขามาแลว จะทําโครงการนั้นไปกอนหรือ

วาจะจัดซื้อรถกอน เปนหวงเวลาเงินมาแลวจะดําเนินงานอยางไรกอน 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่ เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ และคณะ

ผูบริหาร ขอนําเรียนดังนี้ โครงการที่คางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น  มีอยู ๔ 

โครงการ มี ๓ โครงการ ไดทําสัญญาเรียบรอยแลว เหลือ ๑ โครงการ ยังอยูระหวาง
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ดําเนินการ คือโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ซึ่งยังไมไดทําสัญญา จึงไดดําเนินการขอ

เปดสภาฯ เพื่อใชอํานาจของสภาฯ ในการกันเงิน  

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ในกรณี

คําถามของทานสมาชิกสภาฯ ที่ไดสอบถามมา เนื่องจากงบประมาณนั้น ตอนนี้เรามี

งบประมาณพรอมแลว โครงการตางๆ ก็ไดดําเนินการทําสัญญาเปนที่เรียบรอยแลว 

และมีงบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินการ และในการกันเงินที่ไดขอความเห็นชอบ

จากสภาฯ นั้น ก็ไดมีงบประมาณไวแลว   แตเพียงเพื่อไมใหงบประมาณตกไปจึงได

ขอกันเงินไวกอนภายในระยะเวลา  ๑ ป จากนี้ไป ขอขอบคุณครับ  

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ และทานปลัดเทศบาลตําบลลี้        ที่ชี้แจง

ใหกับสมาชิกสภาฯ ที่ไดสอบถามมา สําหรับสมาชิกสภาฯ ทานใดที่มีเรื่องจะ

สอบถามเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ  

ถาไมมี ตอไปจะขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้  

 

/สมาชิก... 

     สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีมติเห็นชอบในการใหความเห็นชอบ การกันเงิน

รายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม

ต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab) มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 

๑ ตัน มีชองวางดานหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได เปนกระบะสําเร็จรูป เปน

ราคารวมเครื่องปรับอากาศ งบประมาณที่ตั้งไว ๘๒๑,๐๐๐.- บาท (๘ เสียง) 

     สมาชิกสภาเทศบาล ทานใด ไมเห็นชอบ (ไมมี) 

     สมาชิกสภาเทศบาล ทานใด งดออกเสียง (๑ คน) 

     เห็นชอบ      ๘  เสียง 

     ไมเห็นชอบ   -   เสียง 

     งดออกเสียง  ๑  คน 
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มติที่ประชุม 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายธนทรัพย  มะนุภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายสนอง  เสารสาร 

 

: 

: 

 

: 

 

 

เรื่องอื่นๆ 

สมาชิกสภาฯ ทานใด มีเรื่องอื่นที่จะเสนอ สอบถามทางผูบริหาร ตลอดจน

เจาหนาที่ ขอเรียนเชิญครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ทานฝายบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล และเจาหนาที่ทุกทาน สําหรับเรื่องอื่นๆ ในวันนี้กระผมมีอยู ๓ เรื่อง

เรื่องแรกขอขอบคุณทางทานฝายบริหารเรื่องของบซอมแซมถนนของหมูบาน
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หมูที่ ๕ บานฮอมตอ ตอนนี้ทางชางไดลงไปดําเนินการแลวแตยังไมเสร็จ แตก็

ไดลงไปจัดการบริหารดูแลเรื่องการซอมแซมถนนของหมูบานหมูที่  ๕ 

เรียบรอยแลว สําหรับเรื่องที่ ๒ เปนเรื่องของการติดตามเรื่องขอขยายเขต

ประปาของหมูบานหมูที่ ๕ ตามที่ไดประชุมไป ๒ ครั้ง ก็ไดนําเสนอกับทาง

ฝายบริหารผานไปยังทานประธานสภาเทศบาล ที่ไดใหกองชางฯ ลงไปดูแล

เรื่องขยายเขตประปาของหมูบานหมูที่ ๕ ที่ไดรับความเดือดรอนในการใชน้ํา 

ตอนนี้ก็ยังไมมีชางไปสํารวจหรือวาไปประมาณการ จึงขอฝากไปยังทาน

นายกเทศมนตรีผานประธานสภาฯ ดูแลดานงบประมาณในสวนนี้หรือวาชาง

ที่จะลงไปดูแลในเขตของหมูบานหมูที่ ๕ ดวยนะครับ เพราะวาปจจุบันทาง

หมูบานก็รอความชวยเหลือในตรงนี้อยู สําหรับเรื่องที่  ๓ ก็เปนเรื่องขอ

สอบถามในดานงานซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เนื่องจากฤดูฝนที่ผาน

มาทําใหถนนหลายสายในภาคการเกษตรที่ทางพี่นองชาวบานจะใชเพื่อเขาไป

ยังสวน ก็ไดรับความเสียหายหลายสาย ไมรูวาในชวงนี้จะสามารถทําเรื่องเขา

มาของบประมาณซอมแซมจากเทศบาลตําบลลี้ไดหรือไม จะขอสอบถามวามี

งบประมาณหรือไมที่จะชวยเหลือราษฎร ในสวนนี้อยางไรบาง จึงเรียนมา

สอบถามจํานวน ๓ เรื่อง ขอขอบคุณครับ 

ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ เชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ครับ 

 

/นายกเทศมนตรี... 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรง

เกียรติที่เคารพทุกทานครับ ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามมาจํานวน ๒ 

เรื่อง ขอบคุณจํานวน ๑ เรื่อง  ในเรื่องของการติดตามการขยายเขตประปา

หมูบานหมูที่ ๕ ซึ่งไดสั่งการไปยังกองชางฯ ใหดําเนินการเขาไปสํารวจ

ประมาณการมาใหและก็ติดตาม ตามที่ไดประชุมครั้งที่แลวไดสั่งการไปแลว 

จะขอใหทาง ผอ.กองชางฯ เปนผูตอบคําถามในขอนี้ สวนขอที่ ๓ เรื่องขอ

ความอนุเคราะห หรือขอใหดําเนินการดูแลในเรื่องของถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตรที่ชํารุดเสียหายเนื่องจากชวงฤดูฝนที่ผานมา ขออนุญาตนําเรียนวา 

เนื่องจากชวงที่เกิดอุทกภัยครั้งที่ผานมา ทางจังหวัด ไดใหเทศบาลตําบลลี้ 

เขาไปสํารวจแลว โดยใหทางกํานัน ผูใหญบาน สํารวจถนนที่ชํารุดเสียหายใน

พื้นที่ของตนเอง แลวเสนอเขามาวามีถนนสายไหนบางตองการจะซอมแซม 

โดยใชงบของ ปภ.จังหวัด ซึ่งทางเทศบาลตําบลลี้ก็ไดนําเสนอเขาไปแลว และ

ไดสํารวจประมาณการทั้งหมดมี ๑๒ หมูบาน หมูที่ ๒ จะไมมี งบประมาณที่

จะเขาไปดําเนินการซอมแซมถนนโดย ปภ.จังหวัดนั้น มีงบประมาณอยู
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ผูอํานวยการกองชางฯ 
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นายยอด  นุปากรณ 
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ประมาณ ๑.๔ ลานบาท และไดผานมติการประชุมของจังหวัดไปเมื่อสัปดาห

ที่ผานมา จึงขอนําเรียนใหทราบ และตอจากนี้ไปถาหากวาถนนมีการเกิด

ชํารุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติก็ขออนุญาตทางทานสมาชิกสภาฯ ที่อยู

ในพื้นที่ขอไดเขาไปดําเนินการเก็บภาพถายไวใหดวย ขอเปนภาพที่เปน

ปจจุบันที่ เกิดเหตุน้ําไหลหลากลงมาและเปนปจจุบันทันดวนไดยิ่ งดี         

เอาภาพถายนั้นมา เนื่องจากวายังมีโครงการและยังมีงบเหลือจายของจังหวัด

อีกเปนจํานวนมาก ซึ่งกระผมก็ไดรับแจงและไดรับการประสานมาจากเพื่อน

ที่เปนคนสนิทกับผูวาราชการจังหวัดลําพูนคนใหม ซึ่งผูวาฯ คนใหมนี้ทาน

เติบโตมาจากสายงาน ปภ. เพราะฉะนั้น งบประมาณเหลือจายของจังหวัด

ยังคงมีอยู เลยประสานและแจงมาใหเตรียมการไวกอนได เพราะทานผูวาฯ 

คนใหม ทานใหความสําคัญในเรื่องนี้มาก จึงขออนุญาตฝากไปยังทานสมาชิก

สภาฯ ทุกทาน ชวยบอกกลาวไปยังผูนําชุมชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 

ฯลฯ ชวยกันเปนหูเปนตา ชวยถายภาพขณะเกิดเหตุ วาฝนตก น้ําทวม     

น้ําหลาก เอาภาพถายตรงนั้นมาเพื่อจะไดประกอบในการขอรับงบประมาณ

จากหนวยเหนือตอไป ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธดวยครับ สวนเรื่องการ

ขยายเขตประปาหมูบานหมูที่ ๕ ให ผอ.กองชางฯ นายปภาวิน ปญญาเทพ 

เปนผูชี้แจง ครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ในเรื่องของการขยายเขตประปา เนื่องจากวาระบบประปาของเราเพิ่งได

ดําเนินการติดตั้งไปไดไมนาน และอยูในงบประมาณ ของปงบประมาณ    

พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องที่จะขยายเขตประปา ขอใหเปนงบประมาณในปถัดไป 

ซึ่งก็อีกไมกี่วันก็เริ่มปงบประมาณใหมแลว ซึ่งปงบประมาณนี้ไดติดตั้งและ 

 

/ใชงานยัง... 

ใชงานยังไมสิ้นปงบประมาณและจะขอขยายออกไปอีกอาจจะทําใหซ้ําซอน   

ซึ่งไดปรึกษากับทางหลายๆ ฝายแลว ก็ไดรับคําแนะนํามาวาใหใชงบประมาณ

ในปถัดไป ซึ่งก็เหลืออีกไมกี่วันแลว ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ ทานใด มีเรื่องอื่นที่จะเสนอ สอบถามทางผูบริหาร ตลอดจน

เจาหนาที่ ขอเรียนเชิญครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรง

เกียรติ เรื่องที่จะเสนอเขาที่ประชุม หรือเรื่องสําคัญ ซึ่งเรื่องนี้ก็เสนอหลาย

ครั้งแลวที่ไดหารือกับทางสมาชิกสภาฯ ก็คอนขางที่จะลําบากพอสมควร

เกี่ยวกับงบประมาณก็คงจะยุงยากพอสมควรนะครับ ดังนั้นจึงเล็งเห็น
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หัวหนาสํานกัปลัดฯ 

นายวิชัย  วงคบุญมา 
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ความสําคัญของถนนสายนากลาง-บานปู เปนถนนที่เปนลูกรังหรือวามีหญา

รกรุงรังพอสมควร ทุกวันนี้ก็อยากใหทางเทศบาลตําบลลี้ เขาไปชวยดูแลดวย 

เพราะถนนสายนี้นั้นมันรกรุงรังพอสมควร ซึ่งชวงหนาฝนที่ผานมาก็มีน้ํากัด

เซาะพังเปนหลุมเปนบอ และทําใหการสัญจรของราษฎร ยุงยากลําบาก

พอสมควร ไดพูดคุยกับทางรองนายกเทศมนตรี นอกรอบมาครั้งหนึ่งแลววา 

มีความตองการแผวถางขอบถนน เพราะในทุกวันนี้ถนนแทบจะใชเพื่อใหรถ

สัญจรไมไดแลว เพราะมีหญาขึ้นขอบถนน อันนี้ก็ขอฝากไปยังฝายบริหารชวย

คิดพิจารณาวาจะดําเนินการแกไขอยางไร ซึ่งถนนสายนี้ก็เปนถนนหลัก 

พอสมควร และก็มีประชาชนใชประโยชนรวมกันเปนจํานวนมากพอสมควร 

ขอขอบคุณครับ 

ขอบคุณสมาชิกสภาฯ เชิญผูบริหารครับ 

 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรง

เกียรติที่ เคารพทุกทานครับ เรื่องของถนนสายบานปู -บานนากลาง           

ขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติม สวนคําถามนั้นใหทางหัวหนาสํานักปลัดฯ ไดเปน

ผูชี้แจงและตอบคําถามนี้ ขอเพิ่มเติมในสวนน้ี ไดรวมประชุมกับจังหวัดในการ

เสนอขอซอมแซมถนน ซึ่งถนนสายนี้ก็นาจะผานความเห็นชอบและนาจะ

ไดรับอนุมัติในโครงการของ จังหวัด เพราะวาไดดําเนินการขออนุมัติในการ

ซอมแซมโดยขอทําเปนถนนลาดยาง เปนเงินอยูจํานวนประมาณ ๑๓ ลาน

บาทและที่ประชุมของจังหวัดก็ไมมีอะไรทักทวงมากไปกวาที่อื่น แตที่อื่นโดน

ไปมากและถนนสายนี้ไมคอยมีขอทักทวงอะไร ก็นาจะ มีความหวังวานาจะ

ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการเปนถนนลาดยาง แตกอนที่จะเปนถนนลาดยาง

ในชวงนี้มันมีวัชพืชข้ึนขอบถนน ประกอบกับถนนเปนหลุมเปนบอ ถนนทรุด

ตัวลงไป เนื่องจากภัยธรรมชาติ จะใหทางหัวหนาสํานักปลัดฯ ไดเปนผูชี้แจง 

ในเรื่องโครงการดําเนินการ ทั้งดานงบประมาณ กําลังพล และเรื่องตางๆ ที่

จะดําเนินการ ใหทางหัวหนาสํานักปลัดฯ เปนผูชี้แจงตอครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯผูทรง 

 

/เกียรตทิุกทาน... 

เกียรติทุกทานครับ ในสวนของถนนสายบานนากลาง-บานปู แตเดิมมีความ

เขาใจวาเปนถนนที่อยูในความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนจังหวัด

ลําพูน เพราะวามีอยูชวงหนึ่งทาง อบจ. ไดเขามาดูแลในการบํารุงรักษา และ

ไดมีการสอบถามไปครั้งลาสุดก็ไดรับคําตอบวาถนนสายนี้ไมอยูในสาระบบใน



- ๑๑ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายธนทรัพย  มะนุภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

ความรับผิดขอบของ อบจ.  ซึ่งถนนที่ทาง อบจ. จะรับผิดชอบ จะเปนถนนที่

เชื่อมตอกันระหวาง ๒ ตําบล ที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันระหวาง        

๒ ตําบล เพราะฉะนั้นถนนสายนี้จึงอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลลี้ 

จะมีอยูบางชวงของถนนบริเวณปากทางเขาโครงการแกมลิง ทางกรมโยธาฯ 

ไดขอใชไปยังราชพัสดุ เพื่อวาจะไดดําเนินการกอสรางโครงการแกมลิง แตจุด

นั้นก็ไมใชปญหาเพราะวาลักษณะของถนนตรงจุดนั้นเปนถนนสัญจร ก็อยูใน

ความรับผิดชอบของทองถิ่น คือโดยปกติของถนนถาไมมีหนวยงานอื่น

รับผิดชอบก็ถือวาเปนถนนของทองถิ่น ซึ่งเปนหลักเกณฑงายๆ อยางเชนถนน

ของหมูบานหมูที่ ๑๖ อยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ก็จะตัดไป ไม

อยูในความรับผิดชอบของทองถิ่น ซึ่งหลักงายๆคือ อันไหนไมมีใครรับผิดชอบ

ก็จะเปนความรับผิดชอบของทองถิ่น ตามหลักของความรับผิดชอบ ในสวนนี้

ไดสอบถามไปยัง ผอ.กองชางฯ ก็ไดรับแจงวา การแกไขปญหานั้นมีอยู       

๒ ทาง คือ ๑.การขอรับงบประมาณ โดยทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ได

ดําเนินการขอรับงบประมาณไปยัง ก.ช.ภ.อ. และผานไปยัง ก.ช.ภ.จ. 

เรียบรอยแลว ในการขอรับงบประมาณซอมแซมเบื้องตน ซึ่งเปนเรื่องของ

ถนนลูกรัง ปจจุบันอยูในระหวางการทําสัญญา ก็คงจะลงปฏิบัติงานในเร็วนี้  

๒.การแกปญหาระยะยาว ทางทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ทานไดไปชี้แจง

งบประมาณของทางหมูบานหมูที่ ๒ บานนากลาง กับหมูบานหมูที่ ๓ บานปู 

ซึ่งถนนสายนั้นจะอยูในยุทธศาสตรนั้น ตามที่ทานนายกฯ ไดแจงนําเรียนในที่

ประชุม ซึ่งเปนโครงการระยะยาว  สวนโครงการระยะสั้น ในการซอมแซม   

ก็คงจะ ๑๐๐ เปอรเซ็นตแลว ซึ่งอยูในระหวางการทําสัญญา สวนโครงการ

ระยะยาว ซึ่งเปนการทําถนนลาดยางนั้น ก็คงจะประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นต 

เพราะวาจะเขาไปยังโครงการกลุมยุทธศาสตร ซึ่งเปนโครงการในระดับ

จังหวัดอีกครั้งหนึ่ง หากมีขอมูลที่ชัดเจนก็คงจะไดรับงบประมาณ สวนในการ

ดําเนินการกับตนไมหรือหญาที่อยูในระหวางเสนทาง ตรงนี้จะมีวิธีดําเนินการ

อยู ๒ วิธี ดวยกัน  คือ ๑.เรื่องของการขอความรวมมือจากชาวบานรวมกัน

พัฒนา ๒.การจางใหมาดําเนินการ ฉะนั้นคงตองเขาไปดูพื้นที่อีกครั้งหนึ่งวา

พอจะดําเนินการในรูปแบบใดไดบาง แตถามีการนําลูกรังมาถมแลว และมี

เครื่องจักรเขามา ก็คงจะใชโอกาสนั้นขอชวยแผวถางดวย เพราะวาโครงการ

ของ ก.ช.ภ.อ. นั้น ก็คงจะเร็ว มีการเรงรัดใหเสร็จสิ้นโดยเร็วเพราะวามี

ระยะเวลากําหนดไว ขออนุญาตนําเรียนในที่ประชุมครับ 

ขอบคุณนายกเทศมนตรีตําบลลี้และหัวหนาสํานักปลัดฯ ที่ไดตอบคําถาม 
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/สมาชิกสภาฯ... 

สมาชิกสภาฯ ทานใด มี เรื่องอื่นที่จะสอบถามทางผูบริหาร ตลอดจน

เจาหนาที่ ขอเรียนเชิญครับ  

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ทานฝายบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล และเจาหนาที่ทุกทาน ตอเรื่องของการซอมแซมถนนที่ทางทาน

นายกเทศมนตรีไดชี้แจง เพราะชวงนี้เปนชวงปลายฤดูฝนแลว ในกรณีที่จะ

ถายรูปถายภาพในชวงของน้ําหลากโอกาสที่จะถายรูปภาพสงมาใหอาจจะ

ลําบาก เพราะวาฝนก็เริ่มจะหายๆ ไปแลว ในกรณีที่วาถนนที่ชํารุดเสียหาย

จริงๆ ในสวนนี้ ทางเทศบาลตําบลลี้จะเขามาดูแลหรือวาจะมีงบประมาณ

หรือวาไมมีงบประมาณในการซอมแซมในสวนนี้ อยากขอสอบถามวากรณีที่

อาจจะตกสํารวจที่วาทางผูนําหมูบานไดนําเสนอมา ถนนบางสายอาจไมได

นําเสนอเขามา ซึ่งอาจเปนความเดือดรอนของชาวบาน ดังนี้แลวจะมีวิธีการ

ในการแกปญหาอยางไร ขอเรียนสอบถาม ขอบคุณครับ  

เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ไดตอบคําถามครับ 

 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรง

เกียรติที่เคารพทุกทานครับ กรณีคําถามของทานสมาชิกสภาฯ  ก็นาเห็นใจพี่

นองชาวบานนะครับ ในความที่เสียโอกาสที่ทางเทศบาลตําบลลี้ไดดําเนินการ

ประกาศไป และไดชี้แจงไปแลววาถนนเสนไหนที่ไดรับผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติที่ผานมาโดยเฉพาะในเรื่องของฝนที่ทําใหน้ําหลากขอใหทุกทานได

แจงเขามา และทางเทศบาลฯ ก็ไดบอกแลววา งบประมาณของจังหวัดมีมาก

ประมาณ ๓๐ – ๔๐ ลานบาท ตอนนี้ขอใหแตละหมูบาน แตละชุมชุน ไดไป

สํารวจถนนทุกเสนทุกสายในหมูบาน ยกเวนวาจะทําเปนถนนเทคอนกรีต 

หรือวาที่งานเกินกวา ๖๐ วัน ก็ ไมแนะนําใหทํา เพราะวากลัวจะเกิน

ระยะเวลาที่กําหนดไวในการทําสัญญา เพราะฉะนั้นถนนที่ขาดไป หรือวา

ไมไดนําเสนอเขามาในโครงการนี้ก็นาเสียดาย จริงๆแลวไมตองมาเสียเวลามา

พูดมาถามกันในการประชุมครั้งนี้อีกตอไป เขาใจวาการประชุมคราวที่แลว  

ไดนําเขามาหมดแลว ทองถิ่นอื่นใชงบประมาณในโครงการนี้แหงละ ๕ – ๖

ลานบาท ของเทศบาลตําบลลี้ขอใชงบประมาณ ๑ ลานกวาบาท เพราะวามี

การแจงเขามาเทานั้น ก็เปนที่นาเสียดาย ไดนําเรื่องกลับมาดูอีกวาทําไมถึงมี

เทานี้ นาจะมีมากกวานี้ เพราะเปนหวงวา หากพี่นองประชาชนไดยินมาที

หลังและตองมาถามกันในสภาฯ อีก วาถนนสายนั้นสายนี้เสียอีก ในเมื่อมี

งบประมาณมาใหแลว ทําไมไมรีบทําโครงการเขาไปเพื่อขอรับงบประมาณ 
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อันนี้ก็นาเสียดาย แตไมเปนไรครับ หากวามีการตกสํารวจหรือวาไมได

ดําเนินการ หากมีครั้งตอไปโอกาสตอไป อยางที่ไดนําเรียนไปวาทานผูวาฯ 

คนใหม ทานคงจะใหความสําคัญกับโครงการนี้มาก เพราะทานอยู ป.ภ.     

มากอน และอีกประเด็น ถาในกรณีงบประมาณซอมแซมของเทศบาลฯ มีอยู 

 

/ก็จะเขาไป... 

ก็จะเขาไปดําเนินการให รับรองวาไมมีการละทิ้งประชาชน ขอบคุณครับ 

ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ตามที่ทานนายกฯ ไดเสนองบประมาณ

ไปยังจังหวัด ก็ขอฝากไปยังสมาชิกสภาฯ ดวย ขณะเหตุเกิด ณ สถานที่เกิด

เหตุ ตองดูน้ําไหลหลาก น้ําทวมขัง ตองการภาพถายนั้นเพื่อเปนหลักฐาน 

ไมใชวาเปนภาพที่น้ําลดแลวนะครับ เพราะวาเวลาไปเสนอยังจังหวัด ก็

อาจจะไมไดรับการพิจารณา สมาชิกสภาฯ ทานใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถาม

ทางผูบริหาร ตลอดจนเจาหนาที่ ขอเรียนเชิญครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 

ตามที่ไดมีการพูดถึงเรื่องของถนนสายบานนากลาง-บานปู ที่ทางทาน

นายกเทศมนตรีไดแจง เรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องการบดอัดถนนลูกรัง คอนขาง

จะมีความชัดเจนแลวในการแกปญหา และเรื่องที่สองเรื่องที่จะทําเปน

ถนนลาดยางมีงบประมาณอยูประมาณ ๑๓ ลานบาท ซึ่งปจจุบันอยูใน

ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด อยากเรียนถามทาน

นายกเทศมนตรีวา จุดเริ่มตนโครงการกับจุดสิ้นสุดโครงการของถนนสายนั้น

จากไหนไปไหน และหากไดดําเนินการลาดยาง อยากทราบวาจะลาดยาง 

ถนนกวางประมาณเทาไร  

เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ไดตอบคําถามครับ 

 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรง

เกียรติที่เคารพทุกทานครับ ในกรณีคําถามของทานสมาชิกสภาฯ จุดเริ่มตน

โครงการคือ จุดที่สิ้นสุดของโครงการลาดยางในหมูบานบานปูจะเริ่มตน

โครงการจากจุดนั้นมาจนถึงหัวสะพานบานนากลางคือจุดสิ้นสุดโครงการ 

ความกวางของถนนลาดยางจํานวน ๖ เมตร ความหนา ๕ เซนติเมตร 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ สาเหตุที่สอบถามเนื่องจากพี่

นองประชาชนทางหมูบานบานปู ไดสอบถามมาวา ถาโครงการนี้ไดนําเสนอ

ไปแลว คือในระยะทางระหวางถนนของหมูบานไปยังทุงนา พี่นองประชาชน

อยากไดโครงการเสริมผิวถนนเขาไป พอรูไดรูวามีโครงการนี้ จะไดมาขอ
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ปรึกษาในเรื่องของการเสริมผิวถนน ขอบคุณครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ขออนุญาตเสริมคําถาม จาก

ชวงถนนบานนากลาง ไปบานใหมน้ําผึ้ง เวลาเสนอตองเสนอไปใหสุดสาย

ถนน ถาเสนอไปแคครึ่งๆกลางๆ จะทําใหตองเสนอไปอีกครั้งหนึ่ง ขอใหเสนอ

ครั้งเดียว ขอใหสุดสายถนนไปเลย มันจะไดจบ เหมือนที่ เคยไดทํามา      

ถนนสายบานใหมน้ําผึ้งถึงบานปู เสนอไปยังกรมทางหลวงชนบท ก็ได

ดําเนินการเสนอไปสุดสายถนนเลย จากบานใหมน้ําผึ้งมาถึงบานนากลางและ

แยกเขามาที่ศูนยฯเด็ก และออมมาทางโรงเรียน และมาที่ปาชาบานนากลาง 

บานผายอง และลงมาที่สะพาน แลวข้ึนไปที่บานปู จะเปนถนนที่เชื่อมตอ 

 

/ระหวางบาน... 

ระหวางบานใหมน้ําผึ้งเชื่อมไปยังบานปูจนสุดสายถนน แตวาการเสนอครั้งนี้

เสนอเพียงแคครึ่งเดียวแลวอีกครึ่งหนึ่งจะทําอยางไร หรือวาจะเสนออีกครั้ง 

ขอบคุณครับ 

เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ไดตอบคําถามครับ 

 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรง

เกียรติที่เคารพทุกทานครับ ขอบคุณในคําถามของทางทานสมาชิกสภาฯ    

ซึ่งในการประชุมที่ ก.บ.จ. หรือคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 

ตามที่ไดเขารวมประชุม และก็ไดนําเสนอ วัตถุประสงค ถนนและโครงการแต

ละโครงการของถนนแตละสายน้ําจะตองมีจุดเชื่อมโยงวามีวัตถุประสงคที่จะ

ทําถนนสายนี้เชื่อมโยงไปถึงไหนอยางไรและสามารถตอขยายผลไปถึง

ตางจังหวัดไดหรือไม แหลงทองเที่ยวไดหรือไม ไมใชวาจะไมสามารถขยายได 

เมื่อมีการเชื่อมโยง ก็ไดนําเสนอในที่ประชุมวาถนนสายนี้เปนถนนที่เชื่อมจาก

ถนนสายลี้-ลําปาง หมายเลข ลพ ๑๒๗๔ แลวเชื่อมผานจากหมูบานบานปูมา

บานนากลาง บานผายอง ไปทะลุถึงบานหนองผักบุง ซึ่งจะเชื่อมตอถนน

พหลโยธินสาย ๑๐๖ สามารถออกไปอําเภอเถิน สูจังหวัดตากได ประกอบกับ

เชื่อมโยงในเขตของพื้นที่ที่จะขยายถนนสายลี้-เถิน เปนถนนสี่เลน เปนถนน

ถ้ําลอดในโอกาสตอไป คาดวาถนนสายนี้จะเปนประตูสูแหลงทองเที่ยวและ

จะเชื่อมจากถนน ๑๐๖ ไปถึงจังหวัดลําปางได และไดพูดถึงวัดพระบาทหวย

ตมดวยซึ่งเปนแหลงทองเที่ยว ในเรื่องของงบประมาณ ก็ไดมีความคิด

เหมือนกับทานสมาชิกสภาฯ วาอยากจะของบประมาณทําไปทีเดียวเลย แต

ไดไปปรึกษากับทางทานผูใหญหลายๆทาน ก็ไดรับคําแนะนําใหทําทีละชวง 
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เพราะงบประมาณก็มีมาอยูเรื่อยๆตอเนื่อง หากวาเสนอไปครั้งเดียวและใช

งบประมาณเยอะเกินไป อาจจะไมไดรับการพิจารณา ก็เลยเสนอไปให

พอประมาณเพียงพอที่จะไดรับการพิจารณา จึงไดเสนอไปที่ประมาณ ๑๓ 

ลานบาทกอน แตถามีโครงการใหขยายผลตอไป คอยเสนอของบประมาณ

ในชวงนั้นตอไป ขออนุญาตนําเรียนใหทราบครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ทานใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนอ หรือสอบถามเรียน

เชิญครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ เรื่องถนนสายที่พูดถึงกันอยูนี้ 

ทางสมาชิกสภาฯ ธราเทพ ปนทวัน และกระผม พรอมกับทางผูนําชุมชน   

ไดไปหารือกับทางหลวงชนบทที่บานสันตนธง จังหวัดลําพูน ไว แตไมไดทํา

หนังสือเปนลายลักษณอักษร เพียงแตนํารูปแบบการเสนอ เรามีแผนที่จะทํา

กัน คือตั้งแตถนนสาย ๑๐๖ ที่บานใหมน้ําผึ้ง ทะลุผานบานหวยออ ไปที่

โรงเรียนบานนากลาง เหมือนที่ทานสมาชิกสภาฯ ธราเทพ ปนทวัน ไดแจงมา 

ซึ่งเบื้องตนทางหลวงชนบทรับบรรจุแผน และไดเขามาประสานกับทาง 

 

/หมูบานแลว... 

หมูบานแลว กรณีนี้ฝากไปยังทานนายกเทศมนตรีผานทานประธานสภาฯ 

ดวยวา หากมีโอกาสไดหารือกับเจาหนาที่ของกรมทางหลวง ขอใหหารือดวย

วาเรื่องดังกลาวไดนําบรรจุในแผนงานโครงการของกรมทางหลวงหรือไม   

แตเนื่องดวยเราไมไดทําเปนหนังสือเปนลายลักษณอักษรไป เพียงแตหารือ

ดวยวาจา และนําแผนผังคราวๆ ไปนําเสนอ ซึ่งเรื่องนี้ทางกรมทางหลวงก็

ไดรับหลักการไป เพราะคราวนั้นไปคุยเรื่องสะพานหวยออดวย เรื่องของ

สะพานเลยมากอนเปนอันดับแรก สวนเรื่องถนนเปนเรื่องภายหลัง ก็ขอฝาก

วาหากทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ไดมีโอกาสไปพบเจาหนาที่ของกรมทาง

หลวงชนบทที่สาขาสันตนธง จังหวัดลําพูน ก็ขอฝากสอบถามถนนสายนี้ดวย 

เพราะเบื้องตนนั้น ถาเปนกรมทางหลวงชนบท จะลงเรื่องของการอัดกอน

แล วลาดยางมาทีหลัง  อันนี้ก็ ขอฝากทานนายกเทศมนตรีผานท าน

ประธานสภาฯ ดวยวาถาทําไดจะเปนถนนเชื่อมระหวางของเรา แบบถนน

ของสายดงดําไปเขตบานปวง ถาเราทําสําเร็จจะเปนถนนสายที่สวยงาม

พอสมควร จึงของฝากทานนายกเทศมนตรีผานทานประธานสภาฯ ดวยครับ  

เชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ครับ 

 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรง



- ๑๖ - 
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เกียรติที่เคารพทุกทานครับ ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ที่ไดเพิ่มเติม      

ในสวนตรงนี้ ก็ยังเปนหวง คือถาขยายถนนจากถนนที่ใชในปจจุบันผาน

หมูบาน เห็นวาถนนคับแคบเนื่องดวยรั้วบาน และไมทราบวาไดประสาน

โครงการไปยังกรมทางหลวงวาจะเปดเปนทางเลี่ยงออกจากหมูบานใชหรือไม 

เพราะวาถนนชนบทอยางนอยๆ ตองกวางประมาณ ๘ เมตร ตามโครงการที่

ไดของบประมาณไปถากวางไมได ๘ เมตร ก็จะไมทําให เหมือนถนนสายบาน

ใหมศิวิไล เพราะถนนสายนั้นจริงๆกวาง ๖ เมตร ไมสามารถที่จะขยายได

เนื่องจากติดรั้วบานของประชาชนเลยไมไดการสรางขยายถนน จนกระทั่ง

ตองยายหมูบานไปถนนอีกสายหนึ่ง ก็เลยมามองดูในกรณีถนนที่ไดเสนอขอ

งบประมาณไป จากตรงที่สะพานผานหมูบานไปที่ใชสัญจรไปมากันอยูทุกวัน

กลัววาจะเกิดปญหาเหมือนเชนกรณีดังกลาว แตถามีโครงการที่จะเปดถนน

อีกสายหนึ่งก็ขอใหไดนําโครงการนั้นไปประสานกับทางกองชางดวย ใหชางฯ 

ไปสํารวจออกแบบ และประมาณการไวกอน เพื่อจะไดนําขอมูลไปเสนอยัง

หนวยเหนือในการประชุมครั้งตอไป ขอบคุณครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ เรื่องพื้นที่การขอขยายถนน

นั้นจะแบงชวงการรับผิดชอบคือถนนสาย ๑๐๖ ตั้งแตบานปางสาน เปนเขต

ของบานใหมน้ําผึ้ง ก็รับผิดชอบในการจัดการพื้นที่ การออกโฉนดครั้งลาสุด

เทาที่ไดรับทราบขอมูลจากผูใหญบาน คือจะมีการกันพื้นที่ในการขยายถนน

ไวรองรับเรียบรอยแลว อีกสวนหนึ่งทางกํานันตําบลดงดํา ก็มีสวนเขามา 

 

/เพราะในพื้นที่... 

เพราะในพื้นที่นั้นเปนเขตรับผิดชอบของราษฎรบานปางสาน เปนสวนใหญ 

และสวนที่สองเปนพื้นที่ของทางสมาชิกสภาฯ นายธราเทพ ปนทวัน ก็ไดเขา

ไปสํารวจชวยกันในการขยายพื้นที่ เพราะสาเหตุที่ไดนําเสนอนั้นเพราะวา

ถนนมาจากบานนากลาง ไมตองการที่จะใหผานหมูบานเพราะไมสามารถ

ขยายไดอยูแลว อันนี้ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่ง  

ขอเพิ่มเติม การจะหารือหรือประสานกับหนวยงานทางหลวงชนบทนั้นตอง

ทําเปนหนังสืออุทิศที่ดิน คือเจาของที่ดินตองยินยอม เหมือนกับถนนสายตรง

บานใหมศิวิไล ปจจุบัน ไดทําหนังสืออุทิศที่ดินไปใหกับกรมทางหลวงชนบท 

แตเอกสารมาขอกับทางเทศบาลวาเจาของที่ดินยินยอมพรอมกับถายเอกสาร 

ไมวาจะเปน ศ.ป.ก. หรือวา นส.๓ ก็ดี หรือวาเปนโฉนด ก็ดี เจาของตอง

ยินยอม 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ทางเจาหนาที่ของกรม    



- ๑๗ - 
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ทางหลวงชนบทไดเขามาหารือที่วัดนากลาง ก็ไดรับคําตอบวา ถาโครงการจะ

อนุมัติ จะตองมีหนังสืออุทิศที่ดินมามอบใหทางชุมชน ไดพูดคุยกับทาง

เจาของที่ดิน และก็ไดพูดคุยกับทางผูใหญบานหมูที่ ๑๖ ไดปรึกษากันวา 

ตั้งแตจุดเริ่มตนของโครงการจะชวยกันจัดการ ถาถนนสายนี้ไดรับอนุมัติมา

จริง เขามาจริง มีกําหนดการจริง ที่จะเขามาแนนอน ก็จะเริ่มจัดการตั้งแต

จุดเริ่มตนโครงการเขามาเลย คือตั้งแตติดถนน ๑๐๖ เขามาถึงบานนากลาง 

และจะมีผูใหญบานบานปูที่จะตองจัดการจากสวนของหมูบานบานปู ลงไป

จนถึงทางเชื่อมตอของระหวางเขตสุดทายของหมูบานบานปู เพราะฉะนั้นก็

ไดปรึกษาหมูบานที่เกี่ยวของกันทั้งหมดจะตองชวยกันจัดการที่ดินที่จะอุทิศ

ใหกับกรมทางหลวงชนบทที่จะตองทําถนน และในเรื่องนี้ไดหารือกัน

เรียบรอยแลวครับ  

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรง

เกียรติที่เคารพทุกทานครับ ขอเพิ่มเติม ในกรณีที่ทานประธานสภาฯ ไดแจง

เรื่องเกี่ยวกับการบริจาคที่ดิน ถือวาเปนสิ่งที่ดีครับ เพราะวามีโครงการขยาย

พื้นที่เพื่อไมใหผานหมูบานเพื่อไมใหเกิดปญหา จะขยายถนนรอบนอกหมูบาน 

แตถาไดเตรียมการไวกอนก็ดีครับ คือสมมติวามีการประชุมราษฎรในหมูบาน 

และไดหารือเกี่ยวกับการจะอุทิศที่ดินใหกับกรมทางหลวงเพื่อดําเนินการ

ขยายถนนไดหรือไม อาจจะขอทางผูใหญบานประชุม ขอผูมีสวนในที่ดินที่

จะตองอุทิศ ใหคํายินยอม ทําเปนขอตกลงกันเบื้องตน วาจะอุทิศที่ดินให  

เปนหวงวาตอนหาหรือกันอาจจะอุทิศที่ดินให แตเนื่องจากไมไดทําเปนลาย

ลักษณอักษร จึงอยากขอใหทําเปนลายลักษณอักษร ใหเปนหลักฐาน ไวกอน

ก็ดี เพื่อจะไดนําโครงการไปหารือกับทางผูใหญหรือผูวาฯ คนตอไป  

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรง

เกียรติ เรื่องของถนนสายบานปู-บานนากลาง คือถนนสายนี้รูสึกวาจะพรอม 

 

/ในการรบั... 

ในการรับการซอมแซมทุกอยางแลว เพราะวาเปนถนนที่ทางเหมืองบานปู ได

ทํามากอน หวังวาคงจะไดมาตรฐานของทางโยธา คือกวาง ๘ เมตร ในสวน

ของการรุกล้ําที่ดินของทางราษฎร คงจะไมมีจุดไหนที่จะติดขัด และจากการ

ไดเขาไปสํารวจ พื้นที่ถนนสายนั้นจะอยูในพื้นที่ของบริษัทเหมืองบานปูมา

กอน และไมเกี่ยวกับผิวการจราจรของถนน ดังนั้นก็เขาใจวาสําหรับในเขต

ของหมูบานบานปู บานนากลาง นั้น ก็คิดวาคงจะไมติดขัดอะไรในเรื่องของ

ที่ดิน และรับรองวาจะไมมีการติดขัดอะไร เพราะวาถนนสายนั้นเปนถนนที่ได
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มาตรฐานตามโครงการของเหมืองบานปูมากอน และยินดีที่ไดรับขาวคราว 

ไดรับเรื่องของการซอมแซม การบํารุงถนนสายนี้ จากทานนายกเทศมนตรี

ตําบลลี้นั้น ก็ขอขอบคุณไปยังทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ผ านทาน

ประธานสภาฯดวย พี่นองชาวบานหรือวาราษฎรทั้งสองหมูบานนี้ก็คงจะมี

ความสุขความชื่นใจขึ้นมาอีกเยอะ เพราะวาการสัญจรในชวงหลังนี้รูสึกวา

คอนขางจะลําบากพอสมควร ถาหากวาทานใดไดเขาไปหรือวาสัญจรผานไป

ผานมา ก็อยากใหไปดูวาถนนสายนี้เปนอยางไร จึงขอขอบพระคุณทางทาน

นายกเทศมนตรีตําบลลี้ผานทานประธานสภาฯ ที่ไดติดตามเรื่องนี้มาให 

ขอขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ทานใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนอ หรือสอบถามเรียน

เชิญครับ  

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ในเรื่องของถนนสายนี้   

อยากฝากทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ผานทานประธานสภาฯ วาเรื่องนี้ได

บรรจุอยูในแผนงานของกรมทางหลวงหรือไม ถาไดบรรจุอยูแลวก็คงไมเปนไร 

เพียงแตเปนหวงวาเรื่องนี้ไมไดบรรจุเขาไป ถาไมไดบรรจุเขาไปแลว โอกาส

ตอไปจะไดทําเรื่องเสนอของบประมาณสงเขาไปใหม สวนขั้นตอนการ

กอสราง หรือเรื่องที่ดิน ไมนาจะมีอะไร เพราะเคยตอสูเรื่องที่ดินที่ถนนใน

หมูบานบานโฮงมาแลว ซึ่งในปจจุบันถนนสายนั้นคอนขางจะเปนถนน

ตัวอยางใหกับชุมชนใกลเคียง ทีแรกก็คิดวาจะเปนการดําเนินการที่ไมจริงจัง 

แตผลที่ออกมาทุกอยางเปนผลดี และมีผลตอบรับจากราษฎรที่ใชถนนสาย

นั้นสัญจรไปมาก็มีความดี บางคนก็บอกวาสิ่งที่เคยขัดขวางมาตอนน้ีก็ยอมรับ

แลว เพราะวาในปจจุบันนี้ก็ไดใชประโยชนในถนนสายนี้ดวย และอีกสวน

หนึ่งก็เปนผูที่อยูในพื้นที่ เมื่อไดเห็นการดําเนินการในจุดนี้แลวก็มีการนําไป

พูดบอกตอกัน เปนหวงในเรื่องของแผนงานและโครงการวากรมทางหลวงได

นําไปบรรจุหรือไม เนื่องจากไดหารือดวยวาจา และไดพาเจาหนาที่มาดูดวย 

กลัววาหนวยงานจะลืม ถาเราจะตรวจสอบในสาระบบของกรมทางหลวง

ชนบทหรือวาทางเวปไซต พอจะไดหรือไม จึงขอฝากในสวนนี้ดวยครับ  

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรง

เกียรติทุกทานครับ ในกระบวนการในการจัดทําแผนของโยธา จะเปน 

 

/หนวยงาน... 

หนวยงานระดับกระทรวง ระดับกรม ถึงสวนภูมิภาค ในการทําแผนจะมีอยู 

๒ ลักษณะ ลักษณะแรกคือการรับเรื่องจากหนวยงานระดับลางสุดเขาไป 
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และลักษณะที่สองจะเปนโครงการแผนงานของหนวยงานโดยตรง ซึ่งจะเห็น

วาในความเปนจริงแลวงานที่ใหญๆ ที่ลงในพื้นที่แลว จะเปนแผนงาน

โครงการของหนวยงานโดยตรง คือกระบวนการที่จะนําโครงการเขาเสนอนั้น

คือจะแบงออกเปนสวนๆ ของแตละงบประมาณ แตละยุทธศาสตร แตละกอง

งานเขาไป สวนของทองถิ่นก็สวนหนึ่ง สวนของงานราชการกระทรวง กรม ก็

เปนอีกสวนหนึ่ง ซึ่งจะเขาไปรวมกันอยูในระดับแผนของจังหวัด และในสวน

ของกระทรวง กรม นั้น ก็จะมีอีกอยางหนึ่งคือ นําเสนอเขาแผนของจังหวัด 

คือสมมติวา ดานน้ํา กรม กระทรวงนี้ ก็จะรับไปตามที่มีสํานักงานตั้งอยูที่

จังหวัด และในสํานักงานก็จะมีงบประมาณโดยตรง ก็เสนอไปยังกระทรวง 

กรม ที่เปนตนสังกัด ของสํานักงานนั้น ก็คือการของบประมาณเปนเรื่องๆ ไป 

ตามที่ไดนําเรียนที่ทานนายกเทศมนตรี ไดนําโครงการถนนของหมูบานหมูที่ 

๒ และหมูที่ ๓ ตามที่ไดบอกมาแลววาไดดําเนินการมาแลว ๘๐ เปอรเซ็นต 

ตามหลักของการเสนองบประมาณของ ก.บ.จ. เพื่อใหสํานักงบประมาณ

พิจารณา หรือแมวาจะเขางบประมาณของระดับกลุมยุทธศาสตรจังหวัดหรือ

งบประมาณของจังหวัดก็ดี โดยปกติแลวถาเปนงบประมาณระดับจังหวัดนั้น

จะเสนอเปนจํานวนสามเทาของงบประมาณที่ เคยไดรับ อยางเชนใน

ปงบประมาณที่ผานมา จังหวัดลําพูนไดรับงบประมาณอยูประมาณสองรอย

กวาลาน นั่นหมายความวาในปงบประมาณนี้เสนอไปอยูประมาณ หกรอย

กวาลานบาท เพื่อใหทางหนวยเหนือไดพิจารณาในโครงการแตละโครงการ

อีกครั้ ง  ซึ่ งลักษณะของโครงการจะเปนเชนนี้   ซึ่ งจะยอนไปยังทาน

นายกเทศมนตรีที่ไดชี้แจงไปแลว คือถาไปดําเนินการตลอดสายถือวาเปน

ถนนสายใหญ  โดยส ง ในนามของทองถิ่น  ซึ่ งจะแสดงไดว ามันเกิน

ความสามารถในสวนของทองถิ่นแลว สมมติวายอดเงินสองรอยกวาลานบาท 

อาจมีการแบงไวแลว ซึ่งอาจจะเปนในสวนของทองถิ่นจํานวน ๕๐ ลานบาท 

หรือวา ๑๐๐ ลานบาท สวนที่เหลืออาจนําไปแบงไวในสวนอื่น ถาทองถิ่นเรา

นําเสนองบประมาณในการสรางถนนทองถิ่นเดียวประมาณ ๕๐ - ๖๐ ลาน

บาท ก็อยางที่ทานนายกเทศมนตรีไดแจง หนวยเหนืออาจมีการนําโครงการนี้

ออกไปกอนหรือนํามาพิจารณาภายหลัง ซึ่งอาจมีการแบงสรรแลววา ทาง   

อ.ลี้ จะไดกี่สวน ทางอําเภอตางๆ ในจังหวัด จะไดกี่สวน ซึ่งอาจมีการกระจาย

ในสวนน้ีอีกครั้ง ซึ่งลักษณะเชนนี้เปนหลักของการพิจารณางบประมาณ และ

ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ทานวิชาญ โนตะ และทานธราเทพ ปนทวัน ที่ไดไป

หารือกับกรมทางหลวงชนบทโดยตรง ซึ่งโครงการดังกลาวก็จะเขาไปสูในกลุม

งานแผนงานของกรมทางหลวงชนบทโดยตรง ซึ่งอาจจะวางแผนงานในระดับ
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กรมโดยตรง ซึ่งโอกาสที่อาจจะไดรับการอนุมัติโครงการอาจมีขึ้น ซึ่งจะม ี

 

/เสนทางของ... 

เสนทางของงบประมาณอยูซึ่งจะไมซ้ําซอนกัน บางครั้ งอาจสับสนวา

หนวยงานนั้นหนวยงานนี้มาสํารวจตรวจสอบ ซึ่งอาจจะเปนแผนงานโครงการ

ที่ตางกัน และอีกสวนหนึ่งที่ทางทานนายกเทศมนตรีทานกังวล ซึ่งสําคัญมาก 

คือทางหัวหนากลุมยุทธศาสตรจังหวัด ทานไดเนนย้ํามาในครั้งกอนที่วามี

งบประมาณของกลุมยุทธศาสตรอยูประมาณ ๑,๕๐๐ ลานบาท แตในจังหวัด

ลําพูนไมไดรับงบประมาณนี้ เพราะวามีโครงการ มีแผนงาน แตเอกสาร

ภายในไมมีเสนอ ทางจังหวัดอื่นๆ มีการนําเสนอแผนงาน โครงการ ได

สมบูรณแบบ ก็ไดรับการอนุมัติงบประมาณไป จังหวัดลําพูนมีแตช่ือโครงการ

และจํานวนเงินแตไมสามารถชี้แจงได จึ งไม ไดรับการอนุมัติจัดสรร

งบประมาณ จากกรณีดังกลาวจึงเปนหวงตามที่ทานนายกเทศมนตรี ไดช้ีแจง

วา ปจจุบันเรามีความพรอมในพื้นที่ อยางเชน หากมีการเสนอโครงการไป

แลวจะมีการถามกลับมาวาพื้นที่นี้เปนพื้นที่ของใครที่รับผิดชอบ เขตปาไม

หรือไม หากเปนเขตปาไม ไดรับอนุญาตจากปาไมหรือยัง หากไมไดรับ

อนุญาต ก็ยกเลิกโครงการไป จะไมมีการพิจารณาในครั้งตอไป จะไมมีการพูด

ถึงตอไปในเรื่องของรายละเอียด ก็เหมือนกับกรณีการทําถนนดังกลาว    

หากเจาของที่ดินไมอนุมัติให โครงการก็ตกไป โครงการที่ไดนําเสนอไปยัง

สํานักงบประมาณแลวก็จะตกตามไป จะดูในสวนนี้เปนหลัก เพราะวาหากมี

การอนุมัติโครงการไปแลวอาจจะมีปญหา งบประมาณจัดสรรไปแลวแตลง

งานไมได และตองมีการทําเรื่องคืนงบประมาณ ไปดําเนินการทําใหม ทําให

เสียเวลา เสียโอกาสในการพัฒนา ซึ่งมีปญหาอยู และในปจจุบันจังหวัดลําพูน

จะเนนมากในเรื่องนี้ คือตองมีขอมูลพื้นฐานใหละเอียด ซึ่งหากมีการอนุมัติ

จริง ทําสัญญาจริง แลวเกิดปญหาลงงานไมได อาจมีการฟองรองกันเกิดขึ้น 

ทุกสวนที่เกี่ยวของก็จะตองรับผิดชอบทั้งหมด และในสวนของหนวยงานอื่นๆ

ก็จะเหมือนกันหมด ก็ตองมีรายละเอียดใหมากที่สุด หากเราไมมีขอมูลในสวน

นี้ แผนงานโครงการที่ไดเสนอไปก็จะเปนแคเพียงไมประดับ ขอฝากไวดวย

ครับ ขอบคุณครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ขอเพิ่มเติม คือถนนทุกสาย 

ในตําบลลี้ กระผมคิดวาจะอยูในแผนหรือวาอยูในแผนที่ของตําบลลี้แลว และ

ในแผนที่นั้นจะมีขอมูลวาถนนสายนี้ เปนถนนลูกรัง ถนนสายนั้นเปน

ถนนลาดยาง คิดวาถนนทุกเสนทางที่อยูในเขตตําบลลี้ จะอยูในแผนที่การ
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สัญจรหรือวาอยูในแผนที่ของเทศบาลตําบลลี้แลว เพราะวาเราจะไดไมตอง

ใหราษฎรเขามาบอกวาถนนสายนี้อยูในเขตไหน เขตปาไมหรือไม เขตชุมชน

หรือไม เปนตน เพราะถนนทุกสายในตําบลลี้ นาจะมีแผนที่ อยางเชนแผนที่

ของเทศบาลตําบลลี้ แผนที่การสัญจรของเทศบาลตําบลลี้ แผนที่เสนทาง

หลักของเทศบาลตําบลลี้ คิดวานาจะอยูในแผนที่แลว ถนนสายนั้นมี 

 

 

/ระยะทาง... 

ระยะทางกี่เมตร คิดวามีแผนที่อยูในกองงานของทางเทศบาลตําบลลี้แลว  

เชิญทางกองชางฯ ครับ 

 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ขอชี้แจง ในปจจุบันทางเทศบาลตําบลลี้ ไดลงทะเบียนทางหลวงทองถิ่น 

ถนนสายหลัก ไดลงทะเบียนไปหมดแลว ปจจุบันก็จะเหลือถนนสายรอง  

ถนนสายหลักอยูในสาระบบเรียบรอยแลว  

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ถนนสายหลักที่ไดลงทะเบียน

หมายถึงถนนสายใด และถนนในที่ประชุมที่ไดพูดนี้อยูในสาระบบถนนสาย

หลักหรือไม ความกวางเทาไร เปนถนนลูกรัง หรือวาเปนถนนลาดยาง จะอยู

ในแบบของทางกองชางฯ แลวหรือไม 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ถนนสายหลักที่ไดลงทะเบียน

อยูสาระบบแลว หมายถึงถนนสายเชื่อมหมูบาน และถนนสายในที่ประชุมพูด

ถึงนี้ก็อยูในสาระบบถนนสายหลักแลวครับ และอยูในแบบของทางกองชางฯ 

เรียบรอยแลวครับ 

อยากจะขอใหเปนขอมูล เพราะวาถนนในหมูบานในเขตเทศบาลตําบลลี้ 

ตามที่ไดเสนอมา ถนนมีความกวาง ความยาวเทาไร และขอใหทางกองชางฯ 

ไดประมาณการ เพราะเวลาของบประมาณในการซอมแซม ไมวาจะเปนลูกรัง 

อยากใหนําขอมูลใหกับหมูบานไวดวย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ทานใดมี

เรื่องอื่นๆ จะเสนอ หรือสอบถามเรียนเชิญครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ คณะผูบริหาร หัวหนากองทกุ

กอง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน จะขอเรียนถามทานนายกเทศมนตรี

ตําบลลี้  ผานประธานสภาฯ จํานวน ๒ เรื่อง  เรื่ องแรกตามที่ทาน

นายกเทศมนตรีตําบลลี้ไดแจงงบประมาณซอมแซมถนนชวงอุทกภัย ตามที่ได

เสนอไปยังจังหวัด ก็ถือวาเปนเรื่องที่ดี แตก็อยากจะขอขอมูลเพิ่มเติม ในแต
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ละหมูบาน ที่ไดเสนอของบประมาณซอมแซมไปยัง ป.ภ.จังหวัด มีถนนสาย

ใดบาง เพราะเวลาทางสมาชิกสภาฯ หรือวาผูนําในหมูบานจะนําเสนอขอ

งบประมาณซอมแซมถนนเขามาจะไดไมซ้ําซอนกัน เพราะไมทราบวาถนนใน

แตละหมูบานถนนสายใดบางที่ไดเสนอไปยัง ป.ภ.จังหวัดแลว ตามที่ได

นําเสนอไปแลวในคราวประชุมครั้งที่แลว ทางปองกันฯ ก็ไดแจงวาที่เสนอขอ

ถูกสงกลับมาเปนจํานวนมากตกไปหลายสาย จึงอยากจะขอขอมูลวาถนนสาย

ใดในหมูบานแตละหมูบานที่ไดเสนอของบประมาณซอมแซมไปแลวและผาน

การพิจารณาของ ป.ภ.จังหวัด ไปแลวบาง เรื่องที่สองเปนเรื่องของการ

ติดตาม เรียนถามทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ผานประธานสภาฯ เกี่ยวกับ

เรื่องที่แจงในชวงอุทกภัยเพราะวาเรื่องตลิ่งลําน้ําลี้ที่บานของนายเสรี    

วรรณคํา ซึ่งตลิ่งลําน้ําลี้ไดพังลงมาเขาไปหาพื้นที่ในบานของราษฎร อยากจะ 

 

/ทราบความ... 

ทราบความคืบหนาวาเรื่องดังกลาวไปถึงไหนแลว ขอบคุณครับ 

เชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ครับ 

 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรง

เกียรติที่เคารพทุกทานครับ ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ที่ไดสอบถามมาใน

กรณีถนนสายใดบางในหมูบานที่ยังไมไดเสนอเขาในโครงการของ ป.ภ.

จังหวัด ในสวนนี้กระผมเองก็ยังจําไมไดเพราะมีเยอะมากหลายหมูบาน 

โดยเฉพาะหมูบานหมูที่ ๕ ก็ไมแนใจ จะใหทางกองชางฯ ไดตอบคําถามในขอ

นี้  สวนในเรื่องของตลิ่งที่พังลงมาที่จะดําเนินการซอมแซม จะเชื่อมโยงไปถึง

กรณีที่มีผูรองเรียนจํานวน ๓ ราย ที่ไปรองเรียนยังผูตรวจการแผนดิน 

ปจจุบันหนวยงานผูตรวจการแผนดินและเจาหนาที่ตางๆ ไดมาประชุมกันที่

อําเภอลี้ และไดรับเรื่องทั้งหมดไวแลว ปจจุบันอยูในขั้นตอนของการลงไป

สํารวจดู และวันที่ประชุมในวันนั้นกระผมก็ไมไดไปดูพื้นที่เพราะหลังจาก

ประชุมเสร็จแลว ก็ไดมีการลงพื้นสํารวจพื้นที่จริง แตกระผมไมไดติดตามลง

ไป แตทางทานประธานสภาฯ ทานไดไปสํารวจดู จะขออนุญาตทางทาน

ประธานสภาฯ ไดกรุณาแจงใหที่ประชุมไดรับทราบดวยครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ในปจจุบันทางกองชางฯ ได

ดําเนินการสํารวจประมาณการเกือบจะสําเร็จแลว ก็เหลือการตรวจสอบ

ความถูกตองอีกครั้ง เพราะวาในสัปดาหที่แลวกระผมมีราชการ และได

ออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว ไดดําเนินการเรียบรอยแลวคงเหลือการ
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ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง สวนคําถามที่วางานของ ป.ภ.จังหวัด 

ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการทําสัญญา หากดําเนินการเสร็จแลว ป.ภ.

จังหวัด ก็จะสงสําเนาสัญญามาให และจะถายสําเนาสัญญาใหกับทางหมูบาน

ไวดวย วาซอมแซมจุดไหนบาง เพราะวามีถนนหลายสายที่เสนอซอมแซมไป 

ตองนําคูสัญญาไปเพื่อใชในการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษรและแจงใหกบั

ทางหมูบานไดรับทราบอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ขอฝากทางกองชางฯ และ

สมาชิกสภาฯ ผานทานประธานสภาฯ ดวยครับ หากไดรับสําเนาสัญญาและ

จะดําเนินการสงสําเนาสัญญามาให เอกสารอาจจะไมถึงหมูบาน แตหากถึง

แลวจะไดชวยกัน 

สําหรับเรื่องตลิ่งที่พังนั้น ทางศูนยดํารงธรรมจังหวัดลําพูน ไดมาประชุม ณ 

ที่วาการอําเภอลี้ และตรวจสอบดูพื้นที่จริง มีราษฎรที่ไดรับผลกระทบมารวม

ประชุมดวย มีอยู ๓ ราย ที่รองเรียนไปยังยังศูนยดํารงธรรม ตามที่ไดจัด

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา และไดเชิญราษฎรที่

ไดรับผลกระทบมารวมประชุม และไดลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ตลิ่งพัง 

ปจจุบันอยูที่ขั้นตอนการดําเนินการของกองชางฯ ในการประมาณการ 

 

/เพื่อเสนอ... 

เพื่อเสนอของบประมาณไปยังอําเภอ และสงของบประมาณไปยังจังหวัด

ตอไป สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ทานใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนอ หรือสอบถาม 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ขอสอบถามทางคณะ

ผูบริหารเกี่ยวกับถนนโครงการถายโอนภารกิจ เนื่องจากในปงบประมาณ    

ที่ผานมาจะมีงบประมาณเขามาในการเสริมผิวจราจร เบื้องตนอยากทราบวา

ถนนในเขตเทศบาลตําบลลี้ที่ไดเขาโครงการโครงขายของถนนถายโอนภารกจิ

มีถนนสายไหนบาง ที่พบก็จะมีถนนสายบานปวงคํา-บานโฮง-บานนากลาง 

หรือถนนสายบานโฮง-บานปู เสนเดิม เรื่องที่สองนั้นอยากเรียนถามวาใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหนังสือที่สอบถามเกี่ยวกับการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณในการมาเสริมผิวจราจรของถนนถายโอนภารกิจมี

หนังสือแจงมาหรือไมเพราะเรื่องนี้จะเกี่ยวของกับพื้นที่ของถนนสายบานปวง

คํา-บานโฮง โดยตรง เรื่องที่สามสืบเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทางบานโฮง หมูที่ ๑๑ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูนจํานวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท และในเทศบัญญัติงบประมาณ



- ๒๔ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายธนทรัพย  มะนุภา 

นายกเทศมนตรีตําบลลี ้

รอยตํารวจตรีเสนห 

มะโนจิตต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตําบลลี้ ในการขยาย

เขตไฟฟา ถนนสายลําพูน ๐๒๑ ปจจุบัน ไดดําเนินการเสร็จสิ้นเปนที่

เรียบรอยแลว อยากจะขอไปยังทานนายกเทศมนตรีผานทานประธานสภาฯ 

ชวยในการดําเนินการทําหนังสือขอบคุณไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด

ลําพูน แทนราษฎรหมูที่ ๑๑ จะสงไปในนามของเทศบาลตําบลลี้ ก็ขอใหทาง

ทานนายกเทศมนตรีพิจารณาดําเนินการไป ขอฝากทานนายกเทศมนตรีผาน

ประธานสภาฯ ดวยครับ เรื่องที่สี่ เรื่องที่จะสอบถามคือเรื่องของการแกไข

ปญหา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา มีฝนตกหนักในเขตเทศบาล

ตําบลลี้ ทําใหตลิ่งลําหวยแฮด พังทลายลงมา ทําใหถนนสายบานโฮง-ปวงคํา 

บริเวณบอทาทรายพังทลายลงมา ทําใหเกิดเปนหลุมขนาดใหญ แตทอยังมีอยู 

และเปนหวงวาถาไมนําดินไปถมหรือไปแกไขปญหาดังกลาว อาจทําใหถนน

สายนั้นพังหรือแตกมากกวาเดิม เพราะวาถนนสายนั้นเปนถนนลาดยางที่

คอนขางจะมีสภาพดี ตามที่ไดไปดูและตรวจสอบมาก็เปนหวงวาสวนดานบน

ดานหนาจะตั้งชันหากไมนําดินไปถมอัดกันไวขางลางจะทําใหถนนพัง และ

เสียหาย และจะทําใหเกิดภาระใหกับทางเทศบาลตําบลลี้ดวย จึงขอใหทาง

ทานนายกเทศมนตรีผานทานประธานสภาฯ ไดพิจารณาวาจะมีแนวทางที่จะ

แกไขปญหาในจุดนี้อยางไรบาง เปนหวงในเรื่องของ ๑.ความปลอดภัย ๒.

ถนนที่ใชในการสัญจรมีโอกาสที่จะพังถาไมรีบดําเนินการแกไข ถึงแมวาทาง

ฝายเจาหนาที่ปองกันฯ ไดนําแผงกั้น แจงเตือนใหกับราษฎรแลว แตก็ยังเปน

หวงในเรื่องนี้อยู จึงขอเรียนฝากถามทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ผานทาน

ประธานสภาฯ จํานวน ๔ เรื่อง ดวยกันครับ ขอบคุณครับ 

 

/ประธานสภา... 

เชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ครับ 

 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรง

เกียรติที่เคารพทุกทานครับ ในกรณีที่มีการสอบถามของสมาชิกสภาฯ ใน

กรณีที่วาถนนถายโอนในพื้นที่ของเทศบาลตําบลลี้มีกี่สาย ที่ไหนบาง และใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น มีงบประมาณเขามาหรือไมอยางไร ในขอนี้

จะใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรงคือ ผอ.กองชางฯ ไดตอบคําถาม และใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ไดมีการขยายเขตไฟฟา ขอใหทําหนังสือ

ขอบคุณ ก็ยินดีที่จะดําเนินการให โดยจะใหทางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทํา

หนังสือขอบคุณสงไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สวนในเรื่องถนนที่



- ๒๕ - 
 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการกองชางฯ 

นายปภาวิน  ปญญาเทพ 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายวิชาญ  โนตะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการกองชางฯ 

นายปภาวิน  ปญญาเทพ 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตําบลลี ้

รอยตํารวจตรีเสนห 

มะโนจิตต 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

เสียหายที่หวยแฮดน้ัน ก็สืบเนื่องมาจากตลิ่งพังลงมา ซึ่งเปนงบประมาณของ

ทางอําเภอลี้ และทางอําเภอลี้ก็ไดรับเรื่องแลว และไดลงมาสํารวจเรียบรอย

แลว พรอมกับไดประสานมายังกองชางฯ แลว เพราะฉะนั้นคําถามของ

สมาชิกสภาฯที่ไดถามมานั้นจะให ผอ.กองชางฯ เปนผูตอบคําถาม และให

ทาง หัวหนาสํานักปลัดฯ ไดเสริมเพิ่มเติมตอไปครับ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ เรื่องถนนถายโอนนั้นใน

ปจจุบันยังไมมีงบประมาณมาให แตทางกองชางฯ ก็ไดดําเนินการสํารวจ

คราวๆ และถายภาพไวเรียบรอยแลว หากมีงบประมาณสนับสนุนมาจะแจง

ใหทราบอีกครั้ง  

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่ เคารพ ในเรื่องนี้กอนสิ้น

ปงบประมาณ คือจะมีการตั้งงบประมาณใหม คือตั้งแต ๑ ต.ค. ๖๐  เปนตน

ไปจะเปนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉะนั้นที่ไดสอบถามหมายความวา     

ถากอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นาจะมีการทําหนังสือเขามาสอบถาม

เทศบาลตําบลลี้ เลยถามวามีหนังสือเขามาสอบถามหรือไม ถาเขามาแลวได

ดําเนินการทําเรื่องแจงกลับไปยังผูที่สอบถามหรือไมวา มีความตองการที่จะ

ของบประมาณมาทําถนนอยู อันนี้คือประเด็นที่ไดสอบถาม จะขอให

ตรวจสอบใหดวยครับหากไมมีหนังสือสอบถามมาจะมีวิธีการอยางไร ที่จะไป

หางบประมาณในสวนนี้เขามา สาเหตุที่ไดพูดเรื่องนี้ขึ้นมา คือ ๑.ในพื้นที่ถนน

สายบานโฮง-บานนากลาง ยังมีบางสวนที่ยังไมไดรับการแกไข คือได

ดําเนินการตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประมาณ ๖ แสนกวาบาท แตถาสามารถหางบประมาณสวนนั้นเขามาเติม 

เงินจํานวน ๖ แสนกวาบาท สามารถที่จะนําไปดําเนินการในโครงการอื่นได 

ซึ่งจะเปนกระบวนการในการดําเนินการตอไป จึงทําใหจะขอสอบถามวามี

หนังสือสอบถามเขามาหรือไม เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อขอ

งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อันนี้คือประเด็นคําถาม 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ  

 

/ไดสอบถาม... 

ไดสอบถามมานั้น จะดําเนินการตรวจสอบและมาแจงใหกับทานสมาชิกสภาฯ 

ไดทราบอีกครั้งครับ  

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ได

สอบถาม ก็คือวาเปนถนนในสวนของหนวยงานอื่น ซึ่งมีงบประมาณในการ

ดําเนินการแลว และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หนวยงานนั้นมีหนังสือมา



- ๒๖ - 
 

 

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายวิชาญ  โนตะ 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการกองชางฯ 

นายปภาวิน  ปญญาเทพ 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายธราเทพ ปนทวัน 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตําบลลี ้

รอยตํารวจตรีเสนห 

มะโนจิตต 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

สอบถามหรือไมในเรื่องกรณีที่ถนนเสียหาย อยากที่จะซอมแซมหรือไม ซึ่งได

ดําเนินการของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีความหมายแบบ

นี้ใชหรือไม ซึ่งไมแนใจวาไดมีหนังสือสอบถามเขามาหรือไม จะขอตรวจสอบ

เอกสาร แลวมาแจงใหทราบ 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ขอใหทางฝายบริหารและ

เจาหนาที่ผานประธานสภาฯ ไดตรวจสอบดูเอกสารใหดวย หากวามีเอกสาร

เขามาและไดหลงลืมกันไปถาสามารถดําเนินการทัน ก็ขอใหดําเนินการให

ดวย เพราะมีพื้นที่อยูหลายจุด จากการที่ไดรวมกันทํางานมาหลายป คิดวาคง

จะมีการสอบถามขอมูลเขามากอนที่จะมีการตั้งงบประมาณในปถัดไป 

อยางเชนกับเทศบาลตําบลลี้นั้นจะตองมีแผนมารองรับ อันนี้ก็ขอฝากทาง

กองชางฯ ผานประธานสภาฯ ดวยครับ  

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ สวนคําถามที่ทานสมาชิกสภา

ฯ ที่ไดสอบถามมาในสวนของถนนที่เสียหายที่หวยแฮดนั้น ในตัวโครงการ

ของอางเก็บน้ํา ทาง ป.ภ.จังหวัด ไดใหเสนองบประมาณไปยังงบกลาง ซึ่งไม

กําหนดงบประมาณ และปจจุบันก็ไดดําเนินการออกแบบทั้งหวยแฮดและ

หวยปวงคํา สวนถนนนั้นจะดําเนินการตัดแยกออกตางหากซึ่งจะเปนงานซอม

ของเทศบาลตําบลลี้ กําลังดําเนินการอยู  ซึ่งอยูในชวงของการเขียนแบบและ

ดําเนินการ หากดําเนินการเปนอยางไรแลวจะแจงใหทราบอีกครั้ง ขอบคุณ

ครับ  

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมเห็นดวยเปนอยางยิง่ที่

เทศบาลตําบลลี้จะเขาไปดูแล เพราะเปนงบประมาณที่ไมมาก และตามที่ได

สงเรื่องของคันอางของบานนากลาง ที่ไดดําเนินการสงไปยัง ป.ภ.จังหวัด    

ในเรื่องนั้นทางอําเภอลี้ก็ไดแจงมาวาเปนงบประมาณที่เล็กนอย จึงสมควรให

เทศบาลในการดําเนินการ และเรื่องก็ไดตีกลับเขามา แตก็ไมทราบวาเรื่องไป

ถึงไหนแลว ยังไงถาไมเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลลี้แลว  ก็ขอให

ดํ า เ นินการพร อมๆกับถนนสายบ าน โฮ ง  พร อมกัน เ ลย  ฝากท าน

นายกเทศมนตรีผานประธานสภาฯ ดวยครับ  

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ในประเด็นตามที่ทานสมาชิก

สภาฯ ไดดําเนินการสอบถามมานั้น ถาหากวาทางอําเภอลี้ ซึ่งทางเทศบาลได

ดําเนินการสอบถามและประสานไปหลายครั้งแลว งบประมาณที่จะมา

ดําเนินการเปนงบประมาณขยะ เชน ขยะสรางฝาย ซึ่งทางอําเภอลี้ ก็ใหทาง 

 

/เทศบาล... 



- ๒๗ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายธนทรัพย  มะนุภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

เทศบาลดําเนินการเสนอสงเรื่องไป เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณของ

เทศบาลก็ไดสงเรื่องเสนอไปขอรับงบประมาณ แตก็ปลอยใหระยะเวลา

ลวงเลยไป ทางอําเภอก็ปลอยหลุดไปทําที่อื่น แลวกลับมาแจงวางบประมาณ

ไมมี  แตก็ ใหความหวังกับทางเทศบาลไววา จะมี งบประมาณมาอีก

งบประมาณหนึ่ง และจะดําเนินการและดูแลในเรื่องนี้ใหกับเทศบาล ก็เลย

ตองรอรับการสนับสนุนตอไป  แตถาทางอําเภอแจงวาจํานวนเงินไมมาก ให

ทางเทศบาลไปดําเนินการเอง ก็คงจะไมดําเนินการเสนอของบประมาณไปให

เสียเวลา แตปรากฏวาทางอําเภอลี้ใหเสนอของบประมาณไป และแจงวามี

งบประมาณให แตกลับไมไดรับการพิจารณา เรื่องก็เลยเงียบไป แตยังไงจะ

ขอติดตามใหครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ทานใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนอ หรือสอบถามเรียน

เชิญครับ ถาไมมี ขอขอบคุณทุกทาน ขอปดประชุม 

 

ปดประชุมเวลา 

 

: 

 

๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๘ - 
 

 

 

 

 

 

/(ลงชื่อ)... 

 

 

 

(ลงชื่อ)............................................................ 

(นางสาวจริาพร  ตันสุวัฒน) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลี ้

 

 

 

(ลงชื่อ)............................................................ 

(นายวิชาญ  โนตะ) 

ประธานกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ)............................................................ 

(นายธราเทพ  ปนทวัน) 

กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ)............................................................ 

(นางวราภรณ  ศรีเปน) 

กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ)............................................................ 

(นางสมพร  ยุวะบุตร) 

เลขานุการกรรมการตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

 

 

 



- ๒๙ - 
 

 

(ลงชื่อ)............................................................ 

(นายธนทรัพย  มะนุภา) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลลี ้

วันที่....................................... 

 

 

 


